

Đài Loan công bố lực lượng chuyên tấn công Biển Đông

Tác Giả: Anh Vũ

Thứ Ba, 19 Tháng 4 Năm 2011 08:51

Lực lượng chuyên tấn công Đài Loan hiện có căn cứ với kho vũ khí 130 lính đóng trên đảo Thái Bình.

Một ngày sau khi đưa ra tuyên bố đòi chủ quyền tại Biển Đông mà Đài Loan gọi là biển Nam Trung Hoa, trong đó bao gồm các khu vực như quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, Trung Sa, Đông Sa cùng vùng biển phận cận và thềm lục địa, Đài Loan tiếp tục cho thấy họ sẽ có những động thái tăng cường hoạt động quân sự trong vùng biển đang tranh chấp.



Các mũi tên bay phá hủy trong một cuộc tập trận phía nam Đài Loan ngày 14/4/11. / REUTERS

Ngày hôm nay 19/4, một quan chức Đài Loan cho biết sẽ triển khai các hoạt động huấn luyện chiến đấu thực sự cho lực lượng chuyên tấn công của nước này trên vùng Biển Đông.

Phát biểu với AFP, Phó chủ tịch Ủy ban Quốc gia về biển Đài Loan cho biết các đơn vị chuyên tấn công của Đài Loan sẽ được huấn luyện như các đơn vị tinh nhuệ của thủy quân lục chiến.

Đài Loan công nhận lực lượng tự vệ chuyên nghiệp ở Biển Đông

Tác Giả: Anh Vũ

Thứ Ba, 19 Tháng 4 Năm 2011 08:51

Ông khẳng định: « Chúng tôi (Đài Loan) công nhận có sự tồn tại của lực lượng tự vệ chuyên nghiệp ở biển », tuy nhiên ông cũng không đưa ra thêm chi tiết về các cuộc huấn luyện được đề cập.

Lực lượng tự vệ chuyên nghiệp Đài Loan hiện có căn cứ với kho vũ khí 130 lính đóng trên đảo Thái Bình, đảo lớn nhất trong quần đảo Trường Sa đang có tranh chấp.

Động thái quân sự của Đài Loan được cho là nhằm đối phó với tình trạng căng thẳng đang dâng cao xung quanh tranh chấp lãnh thổ tại khu vực này, đặc biệt là Trung Quốc đang ngày càng tỏ rõ tham vọng chiếm quyền kiểm soát ở trong vùng biển có tranh chấp.

Xin nhắc lại là hôm qua, một lần nữa Đài Bắc lại tiếp tục đòi hỏi chiếm quyền kiểm soát ở Trường Sa cũng như ba nhóm đảo khác trong khu vực Biển Đông.

Đài Loan, Trung Quốc, Malaysia, Philippines, Việt Nam và Brunei đều tuyên bố chủ quyền với quần đảo Trường Sa, nên việc đoán có thể có một trường hợp du nhập.

Tuần qua sau khi phiên họp nhằm nâng cao yêu cầu Trung Quốc tại Biển Đông, Philippines cũng đã đánh tiếng sẽ nâng cấp thiết bị quân sự, tăng cường tuần tra tại vùng biển đang tranh chấp, đồng thời Manila cũng cho biết sẽ tiếp tục các hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí tại đây.